



18 มีนาคม 2556

เมื่อน้ำประปาประเทศไทย ไปไกลระดับโลก



ทุกๆปี จะมีตัวอย่างน้ำจากหลายภูมิภาคเข้าร่วมประกวดในเทศกาลน้ำนานาชาติที่จัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อค้นหา “น้ำ” ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

เทศกาลน้ำนานาชาติ หรือ The International Water Tasting Festival เป็นงานใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ เมืองเบิร์คเลย์ สปริงส์ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีน้ำจากทั่วโลกส่งเข้ามาแข่งขัน ทั้งน้ำประปา และน้ำดื่มบรรจุขวด โดยมีกรรมการผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่มจากหลากหลายประเทศเป็นผู้ตัดสินและเฟ้นหาน้ำที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยพิจารณาจากรสชาติ สี และกลิ่น

โดยในปี 2013 นี้ เทศกาลน้ำนานาชาติได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แบ่งน้ำที่เข้าประกวดเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทน้ำประปายอดเยี่ยม น้ำดื่มบรรจุขวดยอดเยี่ยม น้ำอัดก๊าซยอดเยี่ยม (Sparkling water) น้ำดื่มบรรจุขวดยอดเยี่ยม และประเภทออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม โดยมีตัวอย่างน้ำเข้าประกวดจากทั่วทุกมุม โลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ชิลี นิวซีแลนด์ โครเอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และที่ปีนี้พิเศษยิ่งไปกว่าปีไหนๆ คือ เป็นปีแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ร่วมส่งตัวอย่างน้ำเข้าประกวดด้วย นั่นคือน้ำประปาที่ผลิตโดยการประปานครหลวง (กปน.) ที่ส่งตรงไปยังก๊อกในบ้านพักอาศัยของผู้ใช้น้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาจากบ้านของผู้ใช้น้ำทั่วไป และส่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลถึงอีกซีกโลกเพื่อเข้าร่วมประกวดในประเภทน้ำประปายอดเยี่ยม ของเทศกาลดังกล่าว



กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่ม กำลังตัดสิน รสชาติ สี และกลิ่น ของน้ำที่ส่งมาจากทั่วทุกมุมโลก

สำหรับวิธีการตัดสิน กรรมการต้องใช้เวลามากกว่า 2 วัน ในการ ดู ดม ชิม และให้คะแนน ซึ่งความเข้มงวดของทั้ง 3 วิธี เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทดสอบคุณภาพของไวน์ โดยลักษณะของน้ำที่มองด้วยตา ต้องใสสะอาด (ยกเว้นให้คงความขุ่นได้เล็กน้อย หากเป็นน้ำที่ละลายมาจากน้ำแข็งธรรมชาติ)



น้ำประปาจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ

ลักษณะที่คมด้วยจมูก ต้องไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และลักษณะที่ลิ้มรสด้วยลิ้น ต้องเป็นรสสะอาด อีกทั้งต้องสัมผัสได้ถึงรสชาติที่สดชื่นหลังดื่ม เป็นต้น ซึ่งผลการประกวดในแต่ละประเภท จะแบ่งเป็น 5 อันดับ และสำหรับผลของการประกวดประเภทน้ำประปายอดนิยม อันดับที่ 1 หรือ รางวัล Best in the World คือ น้ำประปาจากเมืองเอ็มโพเรีย รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน

423 คะแนน ส่วนน้ำประปาของประเทศไทย ได้ 379 คะแนน

เทศกาลน้ำนานาชาติ จึงถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากต่อวงการการผลิตน้ำดื่มและน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภคทั่วโลก เพราะเป็นหนทางที่จะสร้างความเชื่อมั่น และชื่อเสียงให้ทั่วโลกได้รู้จักน้ำของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันต่างคาดหวังเพื่อให้ได้มาซึ่งสมญานามในฐานะ "น้ำอันดับหนึ่งของโลก" และขึ้นชื่อว่าเป็น "การประกวดระดับนานาชาติ" จึงเป็นแรงผลักดันต่อทุกประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ระดับแนวหน้าของโลกต่อไป แม้ว่าน้ำประปาของประเทศไทย จะไม่ได้ติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ก็ถือว่าได้คะแนนเกือบเท่ากับคะแนนของอันดับที่ 1 ไม่มากเลย หลายท่านคงทราบกันดีว่า น้ำประปาที่ผลิตโดย กปน. เป็นน้ำที่ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO แล้ว แต่ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการกิจของพนักงาน กปน. ทุกคน คือไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ให้ก้าวข้ามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งก้าวข้ามและเป็นมากกว่าคำว่า "น้ำประปาดื่มได้" สู่การเป็นน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และน้ำดื่มที่สุกในระดับแนวหน้าของโลก 🏆

กองเผยแพร่ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร.0 2504 0123 ต่อ 1111

โทรสาร 0 2503 9563

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้